

สรุปข่าวประจำในวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๔

ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวหนังสือพิมพ์

- แจงโบสถ์วัดไชยราชอยู่พื้นที่ป่า (ข่าวสด ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หน้า ๑๕)
- วิถียั่งยืน: ชุมชนแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และพึ่งพาซีพีเอฟ หนุนสร้างความมั่นคงทางอาหาร (มติชนสุดสัปดาห์ ๑๙-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หน้า ๕๗)

ข่าวเว็บไซต์

"ยุทธพล"เปิดอบรมเครือข่ายป้องกันไฟป่า ย้ำความร่วมมือของประชาชนสำคัญที่สุด (บ้านเมือง ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

<https://www.banmuang.co.th/news/politic/๒๒๓๕๙๖>

กระทรวงทรัพยากรฯ เปิดอบรมเครือข่ายป้องกันไฟป่า ย้ำ! ความร่วมมือของประชาชนสำคัญที่สุด (ผู้จัดการ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

<https://mgronline.com/local/detail/๙๖๔๐๐๐๐๑๖๓๘๓>

จนท. เร่งดับ ไฟป่า ใกล้จุดตรวจบ้านห้วยหินฝน (สยามรัฐออนไลน์ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

<https://siamrath.co.th/n/๒๒๑๑๘๙>

ปะทุอีกครั้ง! ไฟไหม้ป่าสุโขทัย เจ้าหน้าที่ยังฉีดน้ำลงชั้นใต้ดินคุมไม่ให้ลุกลาม (สยามรัฐออนไลน์ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

<https://siamrath.co.th/n/๒๒๑๑๒๗>

แจงโบสถ์วัดไชยราชอยู่พื้นที่ป่า ประกอบพิธีสังฆกรรมไม่ได้-ต้องขออนุญาต (ข่าวสด ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_๕๙๗๖๑๙

แจงโบสถ์วัดไชยราชอยู่พื้นที่ป่า

ประกอบพิธีสังฆกรรมไม่ได้-ต้องขออนุญาต

นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า กรณีชาวบ้าน ด.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย ร้องเรียนหน่วยงานรัฐ ขอให้แก้ไขปัญหาการมีวัดไชยราช ในเขต ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร สร้างอุโบสถใช้งบประมาณกว่า 25 ล้านบาท สร้างเสร็จมานานกว่า 13 ปี แต่ไม่ได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ทำให้ไม่สามารถประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องจากพื้นที่วัดตั้งอยู่ในเขต อ.ปะทิว แต่จุดที่สร้างโบสถ์อยู่ในพื้นที่ อ.บางสะพานน้อย จากการหารือสำนักงานพระพุทธศาสนาทั้ง 2 จังหวัด เมืองต้นพื้นที่สร้างโบสถ์อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ จึงทำหนังสือถึงสำนักงานป่าไม้เขต 10 จ.เพชรบุรี และเขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้รังวัดแนวเขตจุดที่สร้างโบสถ์

หากพบว่าโบสถ์อยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้เขตใด หรือรังวัดแล้วพบว่าโบสถ์สร้างในเขตป่าไม้ของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดไชยราชต้องทำหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) จากนั้นสำนักงานพุทธฯ จะทำหนังสือถึงป่าไม้เขต เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อไป หากอธิบดีกรมป่าไม้อนุญาตแล้ว พศจ.ประจวบฯ จะทำหนังสือถึง พศจ.ชุมพร ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา เพื่อให้โบสถ์สามารถประกอบพิธีทางศาสนา โดยขยายพื้นที่เดิมของวัด 6 ไร่ กับพื้นที่ในเขตป่าไม้อีกประมาณ 10 ไร่ ในจุดที่สร้างโบสถ์บริเวณเนินภูเขา

นายประมวลกล่าวต่อว่า สำหรับเหตุที่มีการแก้ไขปัญหาล่าช้า หลังจากตัวแทนวัดและชาวบ้านร้องเรียนมานาน พบว่ามาจากไม่มีหน่วยงานใดรับเป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการเขตแดนเพื่อให้มีข้อยุติ ขณะเดียวกันยังมีปัญหาเขตแดนทับซ้อนมีข้อพิพาทระหว่างหน่วยงาน 2 จังหวัดในพื้นที่ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย กับ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว ที่ยึดมานานกว่า 20 ปี ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 2 จังหวัด รับทราบปัญหาแล้ว และเตรียมดำเนินการหาทางแก้ไข

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 19 - พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 2114

หน้า: 57(เต็มหน้า)

Col.Inch: 102.30 Ad Value: 49,104

PRValue (x3): 147,312

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: วิถียั่งยืน: ชุมชนแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และพึ่งพาซีพีเอฟ หนุนสร้างความมั่นคงทาง...



ชุมชนแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และพึ่งพา ซีพีเอฟ หนุนสร้างความมั่นคงทางอาหาร ร่วมฝ่าโควิด 19



พื้นที่เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เทียบกับสภาพป่าเมื่อ 5 ปีที่แล้ว เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดเติบโตจากกล้าเล็กๆ เป็นต้นไม้เขียวชอุ่มเต็มพื้นที่ จากการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือ 3 ประสานของกรมป่าไม้ ชุมชนรอบพื้นที่ และ ภาคเอกชน คือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ที่ดำเนินโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง”



ไม่เพียงผลสำเร็จผลผลิตผืนป่าแห่งแล้ง 5,971 ไร่ กลับคืนสู่ป่าที่อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ ปัจจุบัน ชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง มีแหล่งอาหารที่ยั่งยืน โดยมีซีพีเอฟสนับสนุนการสร้าง ความมั่นคงทางอาหาร ดำเนินโครงการ ยุทธศาสตร์สร้างสุขชุมชนพื้นที่เขาพระยาเดินธง ทำกิจกรรมปลูกผักตามวิถีธรรมชาติ และ ปล่อยปลา

ลงเขื่อน ซึ่งบริษัทมอบอุปกรณ์ถังกักเก็บน้ำ สายยาง ฉีดน้ำ ระบบน้ำหยดให้กับสมาชิกโครงการปลูกผัก และสนับสนุนอุปกรณ์การเพาะพันธุ์ปลา ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกโครงการปล่อยปลาลงเขื่อน

ประทีป อ่อนสรวง ชาวบ้านตำบลโคกสูงสูง ประชาชนชาวบ้าน ในฐานะผู้ประสานงานหลักของโครงการยุทธศาสตร์สร้างสุขปลูกผักตามวิถีธรรมชาติ เล่าว่า ซีพีเอฟร่วมกับกรมป่าไม้ และชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง ดำเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าและส่งเสริมชุมชน



มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 19 - พุธสัปดาห์ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 2114

หน้า: 57(เต็มหน้า)

Col.Inch: 102.30

Ad Value: 49,104

PRValue (x3): 147,312

คลิ๊ป: สีสี่

คอลัมน์: วิถียั่งยืน: ชุมชนแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และพึ่งพาซีพีเอฟ หนุนสร้างความมั่นคงทาง...

ทำกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โครงการยุทธศาสตร์สร้างสุข ปลูกผักตามวิถีธรรมชาติ ระยะที่หนึ่ง (ปี 2562-2563) สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการครอบครัว 7 หมู่บ้าน มีผลผลิตผักเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ครัวเรือนมีรายได้จากการจำหน่ายผักเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

สำหรับครัวเรือนที่ปลูกผักไว้บริโภคเอง สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ โดยในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด 19 รอบแรกต้นปี 2563

และการระดมครอบครัวใหม่ ชุมชนไม่ได้รับผลกระทบเรื่องอาหารเพราะมีผลผลิตที่สะอาดและปลอดภัยเพียงพอบริโภค

นอกจากนี้ ผลผลิตผักที่เหลือ ชาวบ้านมีการส่งเสริมพันธุ์เก็บไว้ที่ธนาคารเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ชาวบ้านคนอื่นๆ ที่สนใจสามารถแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูก และขยายพันธุ์ต่อไป ซึ่งปัจจุบันมีชนิดของเมล็ดพันธุ์ ที่ได้รับจากสมาชิก 45 ชนิด อาทิ มะเขือยาวม่วงพราว มะเขือไข่เต่า มะเขือหยดน้ำทิพย์ มะเขือคางกบ มะเขือเทศสีดา ถั่วฝักยาวแดง ถั่วฝักยาวสีม่วง กระเจี๊ยบมณีแม่ใจ เป็นต้น

ชุมพล สำราญสุ หรือ ลุงพล ชาวบ้านหมู่ 4 ต.โคกสูง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี มีรายได้หลักจากการทำนา ขณะเดียวกันลุงพลจัดสรรพื้นที่ของตัวเอง 2 ไร่ สำหรับปลูกไม้ยืนต้น และปลูกผักสวนครัว อาทิ ลิ้นจี่ ลำไย น้อยหน่า ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีไม้ล้มลุก ผักสวนครัวที่ปลูกไว้ระหว่างแนวที่ปลูกผลไม้ เพื่อเก็บผลผลิตบริโภคในครัวเรือน แบ่งปันให้เพื่อนบ้าน ส่วนผลผลิตที่เหลือจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เองเพื่อปลูกและขยายพันธุ์ต่อไป อีกส่วนส่งเข้าธนาคารเมล็ดพันธุ์ของชุมชน ลุงพล เล่าว่า วันๆ ลุงใช้ชีวิตอยู่กับนา ดูแลสวนผลไม้ ผักสวนครัว

ผลผลิตที่ปลูกไว้ ทำให้ไม่ต้องออกไปซื้อที่ตลาด โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด 19 มีอาหารบริโภคพอเพียง

ชุดมา ชาวโชติ วัย 55 ปี หรือ ตึกตา ชาวบ้านหมู่ 3 ต.ห้วยบง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เป็นอีกครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการปลูกตามวิถีธรรมชาติ และซีพีเอฟสนับสนุนอุปกรณ์ถังกักน้ำและสายยางฉีดน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ตึกตา เล่าว่า ปัจจุบันมีรายได้ทางเดียวจากการนำผักและผลไม้ เช่น กัลยาลูก กัลยาดิบ ละมุด ขนุน



พริกทอง มะเขือ ฯลฯ ขายให้ชาวบ้าน โดยเฉลี่ยรายได้จากการขายผักและผลไม้ประมาณ 400-500 บาท ต่อสัปดาห์ ตึกตาอยู่กับลูกสาว 2 คนตามลำพัง จึงต้องกินอยู่อย่างพอเพียงแต่จะมีก็เก็บผักที่ปลูกไว้มาเป็นอาหารช่วยลดค่าใช้จ่ายในบ้านได้

ด้านกิริตศักดิ์ สุวรรณชนะภรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 โคกสูง ในฐานะประธานโครงการ

ยุทธศาสตร์สร้างสุข ปลอ่ยปลาลงเชื่อมเปิดเผยว่า โครงการปลอ่ยปลาลงเชื่อมเป็นโครงการที่ซีพีเอฟสนับสนุนการเรียนรู้และอุปกรณ์การเพาะพันธุ์ปลาพร้อมกับการนำประสบการณ์จากการดำเนินธุรกิจมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปลาให้สมาชิกของโครงการฯ รวมทั้งการอนุบาลปลาก่อนปล่อยสู่

แหล่งน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการรอดของปลา ทำให้มีปริมาณปลาเพิ่มขึ้น ชาวบ้านที่ทำประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นสมาชิกของโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายปลา จากเดิมที่มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 7,000 - 9,000 บาท มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกเดือนละ 3,000 - 4,000 บาท ชุมชนในพื้นที่เองได้ประโยชน์จากการมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์

โครงการยุทธศาสตร์สร้างสุขชุมชนพื้นที่เขาพระยาเดินธง เป็นโครงการที่ซีพีเอฟสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ต่อยอด “โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชนโดยซีพีเอฟใช้ความเชี่ยวชาญในการดำเนิน

ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์สู่ชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนการตั้งกองทุนชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินโครงการได้อย่างยั่งยืน



"ยุทธพล"เปิดอบรมเครือข่ายป้องกันไฟฟ้า ย้ำความร่วมมือของประชาชนสำคัญที่สุด วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:00 น. ดร.ยุทธพล อังกินันท์ เป็นประธานเปิดการอบรม เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า กรมป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง โดยมี นายบุญเกื้อ แจ่มดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กล่าวรายงาน

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์ไฟฟ้าและหมอกควัน มีความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีการดำเนินการในรูปแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมป่าไม้ จึงได้จัดสรรงบประมาณ เป็นเงินอุดหนุนให้กับเครือข่ายราษฎร ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้า จำนวนเครือข่ายละ 50,000 บาท เพื่อเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายฯ ให้สามารถดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบ ฝึกอบรมอาสาสมัครควบคุมไฟฟ้า ให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำการลาดตระเวน และสนธิกำลังในการควบคุมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเป็นนโยบายหลักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปะอาชา ที่ให้การดำเนินงานเป็นไปในรูปแบบ ทส. ยกกำลัง 2 บวก 4 ได้นั้นย้ำการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยในวันนี้เป็นการอบรมให้กับเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า ในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 8 เครือข่าย รวมทั้งสิ้น 80 คน ได้แก่

- 1.เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าบ้านอ่างศิลา
- 2.เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าบ้านหนองไผ่
- 3.เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง
- 4.เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าบ้านจะโปรง
- 5.เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าบ้านสะแกงาม
- 6.เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าบ้านหนองรี
- 7.เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าบ้านพุดอน
- 8.เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าบ้านท่าตะคร้อเหนือ

ดร.ยุทธพล กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ได้กำหนดมาตรการ วิธีการดำเนินการในรูปแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดไฟฟ้าและหมอกควัน ซึ่งในการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพนั้น หน่วยงานของรัฐเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย ที่สำคัญที่สุดต้องได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาชน ที่เป็นเครือข่ายฯ ของคนในพื้นที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถ ที่จะสามารถเข้ามาช่วยปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาาร่วมกันได้อย่างดีที่สุด



กระทรวงทรัพยากรฯ เปิดอบรมเครื่องช่วยป้องกันไฟป่า ย้ำ! ความร่วมมือของประชาชนสำคัญที่สุด

เผยแพร่: 18 ก.พ. 2564 18:17 <https://mgronline.com/local/detail/9640000016383>

เพชรบุรี - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดการอบรมเครื่องช่วยความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ย้ำ! ความร่วมมือของประชาชนสำคัญที่สุด

วันนี้ (18 ก.พ.) ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรมเครื่องช่วยความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง โดยมี นายบุญเกื้อ แจ่มดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กล่าวรายงาน

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน มีความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องมีการดำเนินการในรูปแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมป่าไม้ จึงได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เครื่องช่วยราษฎรในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จำนวนเครื่องช่วยละ 50,000 บาท เพื่อเป็นการเสริมสร้างเครื่องช่วยให้สามารถดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ ผูกอบรมอาสาสมัครควบคุมไฟป่าให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำการลาดตระเวน และสนธิกำลังในการควบคุมไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเป็นนโยบายหลักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา ที่ให้การดำเนินงานเป็นไปในรูปแบบ ทส. ยกกำลัง 2 บวก 4 ได้เน้นย้ำการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยในวันนี้เป็นการอบรมให้แก่เครื่องช่วยความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 8 เครื่องช่วย รวมทั้งสิ้น 80 คน ได้แก่ 1.เครื่องช่วยความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าบ้านอ่างศิลา 2.เครื่องช่วยความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าบ้านหนองไผ่ 3.เครื่องช่วยความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าบ้านหนองหญ้าปล้อง 4.เครื่องช่วยความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าบ้านจะโปรง

5.เครื่องช่วยความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าบ้านสะแกงาม 6.เครื่องช่วยความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าบ้านหนองรี 7.เครื่องช่วยความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าบ้านพุกอน 8.เครื่องช่วยความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าบ้านท่าตะคร้อเหนือ

ดร.ยุทธพล กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ได้กำหนดมาตรการ วิธีการดำเนินการในรูปแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งในการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพนั้น หน่วยงานของรัฐเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย ที่สำคัญที่สุดต้องได้รับความร่วมมือจากเครื่องช่วยภาคประชาชน ที่เป็นเครื่องช่วยของคนในพื้นที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถที่จะสามารถเข้ามาช่วยปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาาร่วมกันได้อย่างดีที่สุด



จนท. เร่งดับ ไฟป่า ไกล่จุดตรวจบ้านห้วยหินฝน

สยามรัฐออนไลน์ 18 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.64 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 แม่สอด กองร้อยเครื่องยิงหิน(ร้อย.ค.หนัก ฉก.ร.4) ชุดควบคุมและดับไฟป่า ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยดับไฟป่า อ.แม่สอด จ.ตาก = จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.8 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมรถบรรทุกน้ำจำนวน 1 คัน ร่วมกัน ดับไฟป่า บริเวณ พื้นที่เส้นทาง ขาออก ถนนสายตาก-แม่สอด อ.แม่สอด เลยจุดตรวจบ้านห้วยหินฝน ประมาณ 100 เมตร พิกัด MU 600523 มีเนื้อที่เสียหาย ประมาณ 20 ไร่ เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ชุดดับไฟ สามารถควบคุมเพลิงได้ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

<https://siamrath.co.th/n/221189>



ปะทุอีกครั้ง! ไฟไหม้ป่าสุโขทัย เจ้าหน้าเร่งฉีดน้ำลงชั้นใต้ดินคุมไม่ให้ลุกลาม

สยามรัฐออนไลน์ 18 กุมภาพันธ์ 2564 16:00 น. ข่าวทั่วไป

จากกรณีเกิดไฟไหม้ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ ม.12 บ้านแซะ ต.สุโขทัย อ.สุโขทัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 ก.พ.64 และได้ดับเพลิงบนผิวดินไว้ได้ในช่วงเย็นของวันที่ 17 ก.พ.64 อย่างไรก็ตามจากการลงสำรวจพื้นที่ล่าสุดพบว่าเปลวเพลิงจากชั้นใต้ดินได้ปะทุขึ้นมาอีกครั้ง ในวันที่ (18 ก.พ.64) หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นคร.4 สุโขทัย สถานีควบคุมไฟป่าพรุฑะแดง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ และ อบต.สุโขทัย จึงนำเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง เครื่องสูบน้ำแบบหาบหาม เครื่องสายส่งน้ำ และรถบรรทุกน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อีกครั้ง โดยครั้งนี้ได้นำหัวฉีดสอดเข้าไปใต้ผิวดินเต็มพื้นที่ในบริเวณที่เกิดไฟไหม้ และจุดที่มีควันลอยขึ้นมาเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีเปลวไฟปะทุขึ้นมาอีก ทั้งนี้การปฏิบัติงานตลอด 3 วันนี้ เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดับไฟด้วยความยากลำบาก เพราะสภาพดินอ่อนตัว รถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุได้บางส่วนจึงต้องใช้เครื่องแบบหาบหามเข้าไป ซึ่งแม้ไฟจะริ่มมอดไปบางส่วนแล้วแต่ยังจำเป็นต้องฉีดน้ำเข้าไปเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับพื้นที่ป่าบริเวณดังกล่าวต่อไปอีกระยะหนึ่ง

<https://siamrath.co.th/n/221127>



แฉงโบล้ววัดไชยราชอยู่พื้นที่ป่า ประกอบพิธีสังฆกรรมไม่ได้-ต้องขออนุญาต

แฉงโบล้ววัดไชยราชอยู่พื้นที่ป่า – นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า กรณีชาวบ้าน ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย ร้องเรียนหน่วยงานรัฐ ขอให้แก้ไขปัญหากรณีวัดไชยราช ในเขต ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร สร้างอุโบสถใช้งบประมาณกว่า 25 ล้านบาท สร้างเสร็จมานานกว่า 13 ปี แต่ไม่ได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ทำให้ไม่สามารถประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องจากพื้นที่วัดตั้งอยู่ในเขต อ.ปะทิว แต่จุดที่สร้างโบสถ์อยู่ในพื้นที่ อ.บางสะพานน้อย จากการหารือสำนักงานพระพุทธศาสนาทั้ง 2 จังหวัด เบื้องต้นพื้นที่สร้างโบสถ์อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ จึงทำหนังสือถึงสำนักงานป่าไม้เขต 10 จ.เพชรบุรี และเขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้รังวัดแนวเขตจุดที่สร้างโบสถ์

หากพบว่าโบสถ์อยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้เขตใด หรือรังวัดแล้วพบว่าโบสถ์สร้างในเขตป่าไม้ของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดไชยราชต้องทำหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) จากนั้นสำนักงานพุทธฯ จะทำหนังสือถึงป่าไม้เขต เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อไป หากอธิบดีกรมป่าไม้อนุญาตแล้ว พศจ.ประจวบฯ จะทำหนังสือถึง พศจ.ชุมพร ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา เพื่อให้โบสถ์สามารถประกอบพิธีทางศาสนา โดยขยายพื้นที่เดิมของวัด 6 ไร่กับพื้นที่ในเขตป่าไม้อีกประมาณ 10 ไร่ ในจุดที่สร้างโบสถ์บริเวณเนินภูเขา

นายประมวลกล่าวต่อว่า สำหรับเหตุที่มีการแก้ไขปัญหาล่าช้า หลังจากตัวแทนวัดและ ชาวบ้านร้องเรียนมานาน พบว่ามาจากไม่มีหน่วยงานใดรับเป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการเขตแดนเพื่อให้มีข้อยุติ ขณะเดียวกันยังมีปัญหาเขตแดนทับซ้อนมีข้อพิพาทระหว่างหน่วยงาน 2 จังหวัดในพื้นที่ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย กับ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว ที่ยึดมานานกว่า 20 ปี ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 2 จังหวัด รับทราบปัญหาแล้ว และเตรียมดำเนินการหาทางแก้ไข

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5977619